



ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในการสร้างความทุกข์แก่ประชาชน ผู้คน และเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความทุกข์อย่างยิ่งยวดจากปัญหาดังกล่าว ดูจะหนีไม่พ้น “ข้าราชการ” เป้าหมายสำคัญของการทำลายล้าง เป้าหมายของการตามล้างตามฆ่าล้าชีวิต เพื่อสร้างความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นกับจิตใจของชนชาวไทยทุกผู้ทุกคน

ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 300 คน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายปกครอง ครู สาธารณสุข พัฒนาการ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถสร้างความประทับใจและเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในระดับดีเยี่ยม

อบรมอยู่ในห้องรับฟังบรรยายเพื่อรับความรู้เพียงอย่างเดียว ทางสำนักงาน ก.พ. และทีมงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทบทวนกิจกรรมทางเลือกมากมาย เช่น การตรวจสุขภาพและการรักษาสุขภาพ คือ มีการนัดแผนโบราณ การกดจุด นวด ประคบ รวมทั้งมีการฝังเข็มอีกด้วย กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า เช่น การรำมวยไทเก๊ก รำกระบอง ดนตรีไทย กีฬา กิจกรรมเล่นเกมสีในภาคค่ำ และจัดให้พวกเราไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรง

จากการอบรมตลอดระยะเวลา 5 วัน พวกเราได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะได้รู้จักเพื่อนข้าราชการในจังหวัดต่าง ๆ ความรู้ ประสบการณ์ใหม่มาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รู้จักสัมผัสในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับจัดอบรมข้าราชการ การสัมมนา บริการทัศนศึกษาและให้โควตาพร้อมทุนการศึกษาสำหรับเด็ก เรียนดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีห้องพักที่สวยงาม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอากาศที่สดชื่นตลอดทั้งวันและเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยก็ได้ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

# มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตัวแทนชาวเหนือเพื่อข้าราชการภาคใต้

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ หน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นผู้ประสานงานและบริการทุกๆด้าน ตลอดระยะเวลาของโครงการ

พนักงานศูนย์บริการวิชาการทุกคน ต่างภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นงานที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนการเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย พี่น้องชาวภาคเหนือที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าให้แก่พ่อค้าแม่ขายของจังหวัดเชียงรายได้อย่างดีเยี่ยม เพราะข้าราชการได้ต่างเลือกซื้อ

สินค้าหัตถกรรม น้ำพริก เสื้อผ้า กระเป๋าชาวเขาและของฝากจากเชียงรายกลับสู่ภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เรียกว่า ชนกันเต็มลำเครื่องบินเลยทีเดียว

นายอาลีคาน อาแคะ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การที่ไปอบรมในครั้งนี้ ไม่ใช่ไป

ที่คอยเป็นที่เลี้ยงดูดูแลพวกเราอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงาน ก.พ. ที่ให้พวกเราได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนจังหวัดเชียงรายที่มีโอกาสต้อนรับคณะข้าราชการจาก 3 จังหวัดภาคใต้ และถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยของประชาชนในภาคเหนือที่มีต่อพี่น้องร่วมชาติ ทั้งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงราย

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันการศึกษาที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน จังหวัด สังคมประเทศ สถาบันการศึกษาที่อยู่เบื้องหลังของโครงการสำคัญต่างๆมากมายของจังหวัดเชียงราย ขอต้อนรับข้าราชการภาคใต้ อีกจำนวน 1,100 คนที่จะเดินทางมาเยือนดินแดนมนต์เสน่ห์แห่งเหนือสุดล้านนาแห่งนี้ อีก 11 รุ่นนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้น”

สุดปรุพี เวียงสี เรื่อง  
สัจจพร คงจิตงาม ภาพ

